

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.



Thành phố Thái Bình tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

phong trào, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, các cấp hội LHPN thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm.

phong trào, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, các cấp hội LHPN thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm.

hành vi, tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Hội đã thành lập các tổ phụ nữ "5 không, 3 sạch", tổ chức gần 18 biển "Tuyên dương phụ nữ tự quản"; thường xuyên huy động hội viên tham gia vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư, ven sông Trà Lý, bóc gỡ các tờ rơi trên cột đèn điện; duy trì hiệu quả mô hình "Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông" và truyền thông Luật

Giao thông đường bộ với 300 hội viên tham gia. Các chi hội cơ sở còn tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, vận động hội viên tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến cây, tham gia ngày công làm đường giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng...

phong trào, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, các cấp hội LHPN thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm.

phẩm chất "tự tin trong sản xuất, kinh doanh" để chị em cam kết và thực hiện các tiêu chuẩn như không bán hàng hóa kém chất lượng, cân đong đủ, không dùng hóa chất độc hại trong sản xuất, không sử dụng phụ gia trong sản xuất bún, bánh, thực phẩm. Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải làm sạch đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng tại 100% các cơ sở gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường phố và nơi công cộng", vận động gia đình hội viên phụ nữ bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; khuyến khích gia đình hội viên phân loại rác thải từ đầu nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon thay bằng làn nhựa di chợ. Các cơ sở hội đã tổ chức phát miễn phí 4.430 làn nhựa, trị giá gần 100 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ; duy trì mô hình trồng hoa, cây cảnh tại trụ sở UBND phường, xã; các trục đường chính; phối hợp trồng, chăm sóc hàng nghìn cây xanh, cây bóng mát.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp hội LHPN thành phố, các tuyến phố văn minh đô thị, đoạn đường tự quản được duy trì ngày càng xanh, sạch, đẹp, lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng.

MINH NGUYỆT

Nghiên cứu, chế tạo thành công vật liệu chịu nhiệt độ cao

(nhandan.com.vn) Các nhà khoa học của Trung tâm Phát triển công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa nghiên cứu, chế tạo thành công loại vật liệu tổ hợp đặc biệt compositcacbon - cacbon.

Loại vật liệu tổ hợp đặc biệt này có khả năng chịu được nhiệt độ cao (≈ 3.000°C), chịu được sốc nhiệt lớn và có độ bền cơ học cao. Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công một số đơn vị chức năng đã tổ chức thí nghiệm phóng khí cụ bay với loa phụt được chế tạo từ loại vật liệu tổ hợp đặc biệt.

Vải công nghệ cao tự điều hòa nhiệt độ

(nhandan.com.vn) Các nhà khoa học tại Đại học Maryland (Hoa Kỳ) đã phát triển một loại vải công nghệ cao có thể tự động làm mát hoặc giữ ấm cho cơ thể, tùy thuộc nhiệt độ môi trường và mức độ ẩm của cơ thể.



Nhóm nghiên cứu sử dụng sợi được làm từ hai vật liệu tổng hợp khác nhau, một loại hấp thụ nước và một loại đẩy nước ra ngoài. Các sợi được phủ bằng ống nano cacbon có thể giãn ra hoặc co lại. Khi trời nóng, nhiệt độ cao kích thích lớp phủ nano hoạt động, khiến các sợi xoắn và thắt chặt, cho phép hơi nóng đi qua để làm mát cơ thể. Ngược lại, ở môi trường lạnh, các sợi vải nở rộng, thu hẹp khoảng cách giữa các sợi và ngăn nhiệt thoát ra. Loại vải mới phù hợp để chế tạo quần áo cho vận động viên, người khuyết tật, người già. Các nhà khoa học cho biết, còn một số việc phải hoàn thiện trước khi loại vải mới được thương mại hóa nhằm phát triển trang phục công nghệ cao.

Nhật Bản phát triển radar công nghệ cao dự báo mưa trước 30 phút

(vietnamplus.vn) Để bảo đảm thành công của Olympic Tokyo 2020, giới nghiên cứu Nhật Bản đang phát triển một hệ thống mới nhằm dự báo chính xác các cơn mưa rào 30 phút trước khi xảy ra hiện tượng thời tiết này.



Các nhà khoa học đã chế tạo ra một radar công nghệ cao có khả năng phát hiện một bản đồ mây 3 chiều của các cơn mưa chỉ trong thời gian ngắn từ 30 - 60 giây. Đây là tiến bộ lớn so với các hệ thống dự báo hiện nay vốn cần tới 5 phút để tính toán được chỉ một phần của một đám mây có thể gây ra mưa. Bên cạnh thiết bị trên, nhóm nghiên cứu còn sử dụng các sóng radio để ước tính lượng hơi nước trong không khí, từ đó đưa ra được các dự báo chính xác hơn. Thời gian diễn ra các sự kiện thể thao của Olympic Tokyo 2020 là thời điểm thường xuyên xuất hiện các cơn mưa rào tại Nhật Bản, khiến ban tổ chức không khỏi lo ngại, đặc biệt là với những môn thể thao thi đấu ngoài trời. Do đó, nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng phát minh mới này sẽ góp phần cung cấp dữ liệu hữu ích giúp công tác tổ chức đạt hiệu quả.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

Công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp

Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ luôn chủ động phối hợp với các công đoàn cơ sở để giải quyết những kiến nghị của người lao động ngay từ cơ sở. Nhờ đó, một số vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể đều được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin đối với người lao động.



Công nhân Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ tích cực lao động sản xuất.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có trên 14.000 công nhân lao động đang làm việc ở trên 200 doanh nghiệp, trong đó có 27 doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn với trên 9.000 đoàn viên công đoàn. Các doanh nghiệp ở Quỳnh Phụ chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh dịch vụ, sản xuất quy mô nhỏ, gia công cho các công ty lớn trong và ngoài tỉnh, phần lớn lao động có tay nghề thấp, tác phong công nghiệp chưa cao. Mặt khác, việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động tại một số công ty chưa tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, vì vậy quan hệ lao động ở những doanh nghiệp này trở nên phức tạp, người lao động và người sử dụng lao động chưa tìm được tiếng nói chung. Theo số liệu thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, trong năm 2018, toàn huyện xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể của hàng nghìn lượt công nhân lao động làm thiệt hại về kinh tế của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới tâm lý làm việc của người lao động và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ ngừng việc

là do một số doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về lao động, một bộ phận người lao động chưa nhận thức đúng chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong 4 vụ ngừng việc tập thể xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với tổ công tác giải quyết đình công, ngừng việc của huyện xuống doanh nghiệp gặp gỡ công nhân lao động để tìm hiểu nguyên nhân, thông qua ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp để xác minh và phân tích

nguyên nhân trước khi tiến hành đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện người lao động. Đối với những kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp phải cam kết thực hiện theo đề nghị của người lao động. Với những kiến nghị liên quan đến phúc lợi của người lao động chưa được thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu, đáp ứng đủ hoặc một phần kiến nghị của người lao động. Trong một

số trường hợp do khả năng tài chính của doanh nghiệp chưa đáp ứng được phúc lợi của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện và tổ công tác giải quyết việc đình công, ngừng việc của huyện tiếp tục tuyên truyền, động viên, giải thích để người lao động hiểu cùng chia sẻ với doanh nghiệp. Nhờ sự vào cuộc tích cực, thông thường sau từ 1 đến 3 ngày ngừng việc, công nhân đã trở lại doanh nghiệp làm việc.

Theo bà Tăng Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, để giải quyết tốt tranh chấp lao động, ngừng

TIỀN HẢI

Siết chặt quản lý tài nguyên và môi trường

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tiền Hải cơ bản đã đi vào nề nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả cao, tình trạng ô nhiễm môi trường dần được khắc phục.

Nhìn lại công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch tài nguyên và môi trường những năm gần đây cho thấy: Tiền Hải đã rà soát và điều chỉnh công tác quy hoạch sử dụng đất toàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất qua các năm. Coi công tác quy hoạch là "mũi nhọn" được thực hiện đầu tiên và đúng nhất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch đi trước là bước thể hiện tầm nhìn mang tính chiến lược lâu dài nhằm tiết kiệm đất, tránh tình trạng manh mún trong xây dựng, hạn chế thất thoát tiền của cũng như lãng phí tài nguyên, tránh chồng chéo trong xây dựng cơ bản. Những năm

Hải đến năm 2020. Trong năm 2018, Tiền Hải đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn (2016 - 2020), hoàn thành công tác điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. Tổ chức giao đất tại trụ sở của 9 doanh nghiệp và 1 trụ sở cơ quan nhà nước, diện tích 43.31ha; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản sang đất ở với diện tích 11.634,7m². Phê duyệt 29 phương án giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi là 59,5ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 75,7 tỷ đồng; tăng 14 dự án so với năm 2017. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, môi trường được Huyện ủy, UBND huyện

đặc biệt quan tâm chỉ đạo, từ đó, đã kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý, chấn chỉnh. Tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật đã cơ bản được ngăn chặn.

Nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Huyện ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù

hợp với từng đối tượng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã thành lập tổ thu gom và vận chuyển và xử lý rác thải; không còn tình trạng các bãi rác tự phát, công tác vệ sinh môi trường cơ bản đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 16 lò đốt rác xử lý theo công nghệ lò đốt cho 30 xã đạt 86%, còn lại 5 xã thực hiện theo mô hình chôn lấp, ủ vi sinh. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt gần 100%.

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu, tuy nhiên trong quá trình quản lý vẫn bộc lộ một số hạn chế như: sự quan tâm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của một số chính quyền địa phương chưa cao; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản ở một số địa phương còn mỏng lỏng;



Mô hình đội vệ sinh môi trường xã Nam Cường (Tiền Hải) hoạt động hiệu quả.

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật chưa thường xuyên, thiếu cương quyết; ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận nhân dân còn thấp... Vì vậy, thời gian tới, huyện Tiền Hải sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, cá nhân, hộ gia đình trong quản lý, sử dụng đất đai.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

ĐỨC DÙNG